



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ
และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

ที่ ๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไของค์ประกอบคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ
และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์
บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม
และคณะทำงาน ดังนี้ ๑) คณะทำงานและเลขานุการร่วม ในคณะทำงานประสานงานภาคีเครือข่าย คณะทำงาน
เฉพาะกิจด้านการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ และคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนา
บุคลากร ๒) คณะทำงาน ในคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการติดตาม หนุนเสริมและประเมินผล และคณะทำงาน
เฉพาะกิจด้านสื่อสารสังคมเชิงรุก นั้น

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่และกรอบ
อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดให้มีกลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานภายใน โดยมีบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์
บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วย
ความต่อเนื่อง เรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน อาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๒ (๗) ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๒๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแก้ไของค์ประกอบคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อน
โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงมหาดไทย จาก “ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”
เป็น “ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการอำนวยการ

โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ
และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย